

**ผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หัวข้อ : การป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่ในโค - กระบือโรคลัมปี สกิน (LSD)**

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๒	<p>จังหวัดมหาสารคาม พบโรคลัมปี สกิน ( LSD) ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ในโคเนื้อ จำนวน ๒ ตัว ของเกษตรกร ๑ รายในพื้นที่ของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโดยสาเหตุจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยมาจากต่างจังหวัดและต่อมาได้มีการระบาดกระจายไปทั้ง ๑๓ อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้สถานการณ์การเกิดโรคลัมปี สกิน ( LSD) ในปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน ๑๗ ,๑๖๔ ราย (ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔) มีสัตว์ป่วยสะสม จำนวน ๓๕ ,๕๘๘ ตัว , รักษาหายสะสมจำนวน ๒๘,๖๖๕ ตัว , สัตว์ตายสะสมจำนวน ๖,๑๘๒ ตัวและสัตว์ป่วยคงเหลือจำนวน ๗๔๑ ตัว</p> <p>โดยดำเนินการป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคสัตว์อุบัติใหม่ในโค กระบือ โรคลัมปี สกิน (LSD) ดังนี้</p> <p>๑) ดำเนินการตามมาตรการกรมปศุสัตว์ในการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่โรคลัมปี สกิน ( LSD) เพื่อลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ ในพื้นที่ (ซึ่งมีจำนวนโคเนื้อ โคนม และกระบือรวมทั้งสิ้น ๒๕๔,๕๑๑ ตัวเกษตรกร จำนวน ๔๙ ,๐๓๙ ราย) ใน ๖ มาตรการ ได้แก่</p> <p>มาตรการที่ ๑: เร่งประชาสัมพันธ์เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ถึงลักษณะของโรครวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มาตรการที่ ๒ การเข้มงวดการควบคุมการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง</p> <p>มาตรการที่ ๓ เน้นขอความร่วมมือจากพ่อค้าสัตว์ เกษตรกร งดการซื้อขายโค - กระบือ ที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี ๕๐ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค</p> <p>มาตรการที่ ๔ ดำเนินการป้องกันและควบคุมแมลงพาหะทั้งในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง</p> <p>มาตรการที่ ๕ การรักษาสัตว์ป่วยตามอาการ เพื่อลดความสูญเสียแก่สัตว์ของเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด</p> <p>มาตรการที่ ๖ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในสัตว์ที่ยังไม่พบโรค</p> <p>๒) จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการบูรณาการหน่วยงานเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ( LSD) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรค ฯ ใน ๑๓๓ ตำบล ๑๓ อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม เช่น สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ และสารกำจัดแมลงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการป้องกันและรักษาสัตว์ป่วยการ</p>	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
	<p>ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี โคว - กระบือ ตายจากโรคระบาดสัตว์โรคล้มปี่ สกิน (LSD) และการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคล้มปี่ สกิน(LSD) ที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีน ฯ จากกรมปศุสัตว์ จำนวน ๑๕๖,๑๐๐ โด๊ส</p>  	